

01 tháng 2 năm 2024

Kính gửi Phụ huynh và Người giám hộ (Lớp 7 và Học sinh mới)

Chào mừng đến với năm học 2024. Tôi hy vọng rằng bạn đã có một kỳ nghỉ vui vẻ và đang mong đợi tất cả những gì mà năm mới sẽ mang lại.

Mục đích của bức thư này là cung cấp cho bạn thông tin về cách truy cập dành cho phụ huynh - Parent Access Module (PAM) trên Hệ thống quản lý học tập của chúng tôi. Thông qua PAM, các gia đình có thể:

- Nhập và cập nhật thông tin y tế của học sinh.
- Cho phép học sinh tham gia các chuyến du ngoạn và cắm trại.
- Truy cập thông báo của trường.
- Xem xét sự chuyên cần của học sinh, báo cáo học tập và nộp bài tập.

Vào Thứ Năm, ngày 01 tháng 2 năm 2024, tất cả những phụ huynh của các học sinh mới sẽ nhận được email từ noreply@crcstalbens.catholic.edu.au. Email này chứa Tên người dùng để truy cập PAM và hướng dẫn về cách đặt mật khẩu của bạn.

Hãy lưu giữ Tên người dùng và Mật khẩu ở nơi an toàn vì bạn sẽ cần sử dụng nó thường xuyên trong suốt cả năm.

Trên trang web của Trường có một số video bằng tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Dinka và tiếng Việt để hỗ trợ các gia đình sử dụng truy cập dành cho phụ huynh (PAM).

Nếu bạn gặp khó khăn, vui lòng liên hệ với văn phòng và sẽ sắp xếp thời gian để bạn đến trường hoặc hỗ trợ bạn qua điện thoại.

Nhiệm vụ đầu tiên cần hoàn thành trên PAM là Student Medical Form (Biểu mẫu y tế). Việc này cần phải được thực hiện trước Thứ hai ngày 11 tháng 2 năm 2024. Học sinh không thể tham dự một hoạt động bên ngoài trường nếu không có biểu mẫu y tế cập nhật.

Lưu ý tất cả học sinh mắc bệnh hen suyễn đều cần có Kế hoạch Quản lý Bệnh hen suyễn (Asthma Management Plan) từ bác sĩ của mình. Điều này có thể được tải lên cùng với biểu mẫu y tế hoặc bạn có thể mang đến trường và chúng tôi sẽ tải lên. Tương tự với trường hợp của những học sinh bị sốc phản vệ và các tình trạng y tế nghiêm trọng khác.

Chính sách quyền riêng tư của Trường (College Privacy Policy) và Thông báo tiêu chuẩn thu thập (Standard Collection Notice) có thể được tìm thấy trên trang web của Trường.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ để hoàn thành các biểu mẫu, vui lòng liên hệ với văn phòng Trường theo số 9366 2544.

Trân trọng,



Christina Utri
Hiệu trưởng

love one another as I have loved you

PO Box 252 St Albans Victoria 3021
24 Theodore Street St Albans Victoria 3021
t 03 9366 2544 f 03 9366 5034

e principal@crcstalbens.catholic.edu.au
w www.crcstalbens.catholic.edu.au
ABN 99 438 951 490